

บัณฑิตยุคใหม่ บัณฑิตหารู้
ปริญญายุคใหม่ ปริญญหารู้

สยามราษฎร์

Edusiamrath Co., Ltd. สถาปนา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



จามตร:การทัศนศิลปกรรมงานช่างทอง



สอบริ้วการศึกษา

edusiamrath@gmail.com

เมื่อเร็วๆ นี้ กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง จัดแสดงผลงานนักศึกษา “งานสร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา จ.นครปฐม

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงการแสดงผลงานนักศึกษา เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งในการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ของนักศึกษาทั้งในด้านฝีมือ แนวคิด เทคนิควิธี และการบูรณาการองค์ความรู้ ที่มีในสาขางานช่างทองหลวง สาขา งานเครื่องประดับอัญมณี และสาขา ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ที่นำมาผสมผสานงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างสรรค์งาน

สำหรับความพิเศษของงานในครั้งนี้มีหลายหลากผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมา เช่น การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติรอบตัว อาทิ ต้นยางนา ดอกบ๊วย ดอกรวงผึ้ง ใต้น้ำเต้า ดอกพิทูล และเสาวรสป่า ประกอบกับองค์ความรู้ และทักษะฝีมือ เกิดการรังสรรค์ผลงานที่นอกจากจะมีมิติของความสวยงาม



งามร่วมสมัย ใช้ได้จริงเพื่อเข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีการต่อยอดนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประสมประสานสร้างผลงานที่มีกลิ่นหอม

“อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ยังมีโอกาสของการเติบโต



โตในธุรกิจอีกมาก และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกในลำดับต้นๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ยังคงขาดบุคลากรทั้งระดับบริหาร และระดับทักษะฝีมือซึ่งสอดคล้องตระหนักถึงความสำคัญของกำลังคนในวิชาชีพสาขานี้ จึงจัดแสดงผลงานของนักศึกษา เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน อีกทั้งเพื่อให้สาธารณชน ประชาชน พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เห็นถึงโอกาส และมีทางเลือกในการเรียนสาขาอาชีพเพิ่มขึ้น” ดร.สุเทพ กล่าว

ด้าน นางจิตรา อนุกุลเรืองกิตติ ผอ.กาญจนานิกษเกษรวิทยาลัยช่างทองหลวง กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาช่างทองหลวง ของกาญจนานิกษเกษรวิทยาลัย ช่างทองหลวง ซึ่งเป็นสถาบันสมทบ



ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และผลงานทางวิชาการโครงการพิเศษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะสำเร็จการ

ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนำเสนอในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ เป็นการสวมใส่เครื่องประดับ ซึ่งมีผลงานจัดแสดงรวมจำนวน 46 ผลงาน

พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีคลินิกเครื่องประดับภายในงาน สำหรับให้คำปรึกษาและบริการ ด้านความรู้ การบำรุงรักษา แก่ผู้สนใจและคนที่รักชอบอัญมณี